

Phòng khám đa khoa Hồng Cường có chất lượng như thế nào? Những thông tin sau đây sẽ giúp mọi người có thể an tâm hơn khi có ý định đến khám tại đây.



Cơ sở vật chất -
Bác sĩ giỏi đã làm
nên uy tín tại
**PHÒNG KHÁM
HỒNG CƯỜNG**

Hotline tư vấn
028 3863 9888

DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM HỒNG CƯỜNG

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường nằm tại địa chỉ số 87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM hoạt động bởi sự cấp phép của Sở Y Tế Tp. HCM trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, phòng khám đã tiếp nhận và khám chữa trị thành công cho nhiều trường hợp bệnh lý từ đơn giản cho đến phức tạp. Một số hạng mục thăm khám và điều trị tại Hồng Cường đó là:

Khám chữa các bệnh nam khoa như: viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt, viêm bao quy đầu, cắt bao quy đầu, viêm tinh hoàn,...

Khám chữa các bệnh Sản - phụ khoa như: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, bệnh khí hư, kinh nguyệt bất thường, đình chỉ thai kì...

☑ **Khám chữa các bệnh tình dục, bệnh xã hội như:** sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, lậu, giang mai...

☑ **Khám chữa các bệnh tai mũi họng như:** viêm xoang, viêm amidan, viêm họng hạt, viêm tai giữa, viêm mũi dị ứng, viêm tai ngoài,...

☑ **Khám chữa các bệnh về hậu môn trực tràng như:** bệnh trĩ, bệnh polyp hậu môn, nứt kẽ hậu môn, áp-xe hậu môn, viêm hậu môn,...

☑ **Khám chữa các bệnh lý về xương khớp như:** đau thần kinh tọa, đau nhức vai gáy, tê bì chân tay, bệnh gout, loãng xương, đau thần kinh liên sườn,....

☑ **Khám chữa các bệnh lý Da liễu:** Viêm da, vẩy nến, chàm, lang ben, rụng tóc, nấm móng, trị mụn cóc...

Phòng khám với quy mô khám chữa bệnh rộng rãi, không gian thăm khám cũng sạch sẽ, cung cấp đủ các thiết bị khám chữa bệnh uy tín hàng đầu sẽ mang lại cho quý bệnh nhân sự trải nghiệm an toàn nhất. Phòng khám có khung giờ làm việc linh hoạt từ 8h – 20h tất cả các ngày trong tuần giúp bạn có thời gian thoải mái hơn để đi khám, kết quả nhanh chóng, không chờ đợi lâu.

**NÊN CHỦ ĐỘNG
ĐẾN NGAY ĐA KHOA
HỒNG CƯỜNG KHI THẤY
NHỮNG BIỂU BIỆN BẤT
THƯỜNG**

Hotline:
028 3863 9888

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG CÓ NHỮNG THẾ MẠNH GÌ?

Mặc dù thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường đã chiếm được nhiều niềm tin yêu từ đông đảo bệnh nhân. Đó chính là nhờ sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, nhân viên phòng khám luôn không ngừng cố gắng để tạo được những lợi thế trong công tác khám chữa bệnh, củng cố lòng tin khách hàng, như sau:

Trình độ chuyên môn của bác sĩ: Phòng khám Hồng Cường thu hút đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, được đào tạo bài bản và thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu của các dự án y tế nhằm tìm tòi những kỹ thuật điều trị mới, mang lại hiệu quả chữa trị tốt nhất cho từng bệnh nhân.

Môi trường y khoa tốt, thân thiện: Phòng khám đã đầu tư xây dựng hạ tầng khám chữa bệnh khang trang, sạch sẽ, được trang bị đầy đủ các phòng chức năng cần thiết, đảm bảo tính riêng tư, thoải mái. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên hỗ trợ bệnh nhân đều là những người thân thiện, vui vẻ và tận tình giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng.

Trang thiết bị, máy móc hiện đại: Nhằm hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác và điều trị sớm, phòng khám cũng đã đưa vào trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt là khâu kiểm tra đầu vào, thực hiện nghiêm ngặt công tác bảo dưỡng hàng tháng, khử trùng trước và sau khi điều trị... hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo cho bệnh nhân.

Quy trình khám chữa nhanh chóng: Tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường đã thiết lập một quy trình phục vụ bệnh nhân chuyên nghiệp, tối giảm các thủ tục rườm rà. Hệ thống tư vấn sức khỏe trực tuyến và đường dây nóng luôn hoạt động 24/24 giúp người bệnh dễ dàng đặt lịch hẹn trước, được tư vấn bệnh miễn phí và đồng thời có sự chủ động trước khi gặp bác sĩ.

Chi phí khám chữa bệnh hợp lý: Tất cả các chi phí khám, kiểm tra, xét nghiệm, chữa trị tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường luôn phải chăng, rõ ràng. Khi mỗi bệnh nhân đến đây, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể các khoản chi phí nếu bệnh nhân đồng ý mới tiến hành điều trị. Ngoài ra, việc thăm khám ngoài giờ cũng không tăng phí giúp bệnh nhân an tâm sắp xếp lịch khám phù hợp.

Đại diện **Phòng khám Hồng Cường** cũng chia sẻ: "Phòng khám chúng tôi hoạt động theo đúng quy định của Sở Y tế nên sẽ không có bất cứ sai sót nào gây ảnh hưởng đến bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đến đây đều được tiếp nhận hỗ trợ nhanh chóng để có thể ra về ngay trong ngày, không có tình trạng chờ đợi mất thời gian."

Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được tư vấn thêm hoặc có nhu cầu đặt hẹn khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Thông tin liên hệ: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CƯỜNG

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: 02873070666 hoặc 02873088280

Website: <https://dakhoahongcuong.vn/>

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm lễ, Tết)